

V/v triển khai Công thông tin điện tử  
ngành giáo dục và đào tạo quận.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,  
phổ thông nhiều cấp thuộc quận.

Căn cứ Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 05/10/2020 quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và công thông tin điện tử tại Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các cơ sở sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐCĐS ngày 25/3/2022 về Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành GDĐT thành phố Hải Phòng năm 2022 và Công văn số 1101/SGDDĐT-VP ngày 16/5/2022 về việc triển khai Công thông tin điện tử ngành GDĐT thành phố của Sở GDĐT.

Phòng GDĐT quận đề nghị các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông nhiều cấp thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Triển khai kịp thời việc vận hành Trang thông tin điện tử của nhà trường tích hợp xuyên suốt trong hệ thống Công thông tin điện tử ngành GDĐT quận, thành phố; xây dựng danh mục tin tức, các chuyên trang theo nhu cầu của đơn vị đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thống nhất. Trong đó, ưu tiên chuyên trang riêng về Công khai, Tuyển sinh trực tuyến và các nội dung dạy học cũng như các hoạt động giáo dục tại nhà trường;

2. Trang thông tin điện tử của trường cần được cập nhật thường xuyên, duy trì và làm mới các thông tin của ngành, địa phương và nhà trường với đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp quản lý và văn bản quy định của pháp luật; góp phần thực hiện hiệu quả về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục cũng như làm tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và nhân dân.

3. Trên nền tảng cơ bản sẵn có của Trang thông tin điện tử đã được cung cấp, khuyến khích các nhà trường thực hiện việc nâng cao các tính năng, sáng tạo trong thiết kế, trang trí để website của đơn vị tính giáo dục, tính pháp lý, chuyên nghiệp, khoa học, phong phú, hấp dẫn.

4. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về việc đảm bảo duy trì, vận hành ổn định Hệ thống Công thông tin điện tử. Nội dung đăng tải trên Trang thông tin



điện tử của trường cần đảm bảo tính chính xác về nội dung; tính bảo mật về thông tin cá nhân, tổ chức. Đồng thời phân công cán bộ, giáo viên quản lý, phụ trách các nội dung, chuyên trang nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông nhiều cấp thuộc quận nghiêm túc thực hiện nội dung trên. Việc vận hành Trang thông tin của các nhà trường sẽ là tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng việc ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác Cổng thông tin điện tử của ngành. Phòng GDĐT sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát định kì việc cập nhật thông tin, có tuyên dương, phê bình, nhắc nhở cụ thể./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Bùi Thị Ngọc Quyên**

